

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร B) ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.nso.go.th

16 กุมภาพันธ์ 2560

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดประชุมโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 : งานเจงนัับ 2560 ระดับสถิติจังหวัด โดยมี นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ



โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เป็นโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้าบริการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนดแผนการดำเนินงาน ครอบคลุมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2561 โดยในปี 2559 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานหรือการนับจดสถานประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับในปี 2560 จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดหรือการเจงนัับสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานประกอบการ เช่น จำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ และสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งกำหนดคาบเวลาการปฏิบัติงานสนามระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560 ข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะการณ์การดำเนินกิจการ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนใช้ประกอบในการวางแผนกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด (งานเจงนัับ) แก่สำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ ให้สามารถบริหารและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในพื้นที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและแนวทางในการพัฒนางานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์

โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎรจะก้าวไปอย่างมั่นคง